
 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบรุี 
ครั้งที่ 4/2563 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.                                                                                                                                                                                                                                 
ณ  ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบรุีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุร ี

................................................ 
ผู้มาประชุม 
1 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

2 นายเกียรติศักดิ์   ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

3 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

4 นายประกอบ  วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

5 พ.อ.ปิยะ    เกียรติอมรเวช แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 16 

6 นายธีระ ลิมป์พิทักษ์พงศ ์ อัยการจังหวัดราชบุรี 

7 นางสาวอรุณศร ี ภูวพานิช อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงราชบุรี 

8 นางสาวอุทัยวรรณ ศุภธีรวงศ ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 

9 นายวีระ ช้างคล้าย แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดราชบุรี 

10 พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี 
11 พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี 
12 นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดราชบุรี 
13 นายไพรัช มโนสารโสภณ แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

14 นายชาติชาย  ไชยพิมล หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี 

15 นายมานะ วัฒนากร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี 

16 นายสุทธิรักษ์   หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี 

17 นายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี 

18 นายเจริญชัย  นพชาติสถิตย์ ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 

19 พันเอก กลินท ์ ปานเชียงวงษ ์ สัสดีจังหวัดราชบุร ี

20 นางรวีวรรณ  เปรมปรี คลังจังหวัดราชบุรี 

21 นางชื่นจิตร คุปต์กาญจนากุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี 

22 นายณฤทธิ์  บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

23 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี 

24 นายประวิทย์   ละออบุตร ประมงจังหวัดราชบุรี 

25 นางสาวสุชาดา สุสุทธิ  รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 
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26 นายสุรินทร์   หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี       

27 นายวีระ จันทร์ทอง สหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

28 นางชริตว์จาร์  คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดราชบุรี 

29 นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 

30 นางภัทรวดี สิงคเสลิต สถิติจังหวัดราชบุรี 

31 นางจิรนันท์ บัวส าล ี แทนพาณิชย์จังหวัดราชบุรี 

32 นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี 

33 นางวัชรี มากหวาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี 

34 นางธนพร  สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดราชบุรี 

35 นางวันทนา   ณัฐพูลวัฒน์ ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 

36 นายอานันท์  ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 

37 นางณิชารี ภควัตชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี 

38 นายคม ศรีเพ็ชร หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี 

39 นายอภัย เอียดบัว ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี 

40 นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 

41 นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุร ี

42 นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 

43 นายเกริก มั่นคง แทนพลังงานจังหวัดราชบุรี 

44 นางจิตรา ประเสริฐโสภา ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี 

45 นายสุทิน ศรีสงค์ แทนผู้บัญชาการเรือนจ ากลางราชบุรี    

46 นายณัฏฐ์พัฒน์ สิเนหสาร ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเขาบิน 

47 นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 

48 นางทิพวรรณ พุทธิจักรรักษา แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชบุรี 

49 นายส าราญ อินแถลง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 

50 นางเพ็ญพร พลายแก้ว แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

51 นายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาลเมืองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี 

52 นายนรสิงห์ อรุณบรรเจิดกุล แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง 
53 นายสมภพ ธนิกกุล แทนนายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม 

54 นายธีระพงค์ จรุมเครือ แทนนายกเทศมนตรีเมืองท่าผา 
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55 นายทศพล เผื่อนอุดม นายอ าเภอเมืองราชบุรี 

56 นายรณภพ เวียงสิมมา นายอ าเภอบ้านโป่ง 

57 นายนพรัตน์  รัตนพานิช นายอ าเภอโพธาราม 

58 นายชุษณิษฏ์ ประจวบวัน นายอ าเภอด าเนินสะดวก 

59 นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นายอ าเภอบางแพ 

60 นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอ าเภอปากท่อ 

61 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอ าเภอจอมบึง 

62 นายอดุลย์ ถาวรกุล นายอ าเภอวัดเพลง 

63 นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอ าเภอสวนผึ้ง 

64 นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอ าเภอบ้านคา 

65 นายอุดม ใจเย็น แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 

66 นายกิจจา เสาวรส จ่าจังหวัดราชบุรี   

67 นางสาวธญานี รัชตวัฒน์ธนกุล เสมียนตราจังหวัดราชบุรี 

68 น.ส.ประภารัตน ์ นาคผจญ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

69 นายสละ รอดผล ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

70 นายนฤพนธ์ ภาโนชิต ผอ.กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดราชบุรี 

71 นางอภิรดา ชนะบวรบุตร ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

72 นางฉลวย ธาราแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค 2 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

1 นายพรชัย ศรีด ารงค์ ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 

2 นายสมาน ฟูตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5  จังหวัดราชบุรี 

หน่วยงานที่ร่วมประชุมผ่าน Application ZOOM Cloud Meetings 

1 กรมการทหารช่าง 

2 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5  จังหวัดราชบุรี 

3 โรงพยาบาลบ้านโป่ง 

4 โรงพยาบาลด าเนินสะดวก 

5 โครงการชลประทานราชบุรี 

6 แขวงทางหลวงราชบุรี 

7 แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 
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8 ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ราชบุรี 

9 ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ราชบุรี    

10 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ราชบุรี 

11 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 

12 ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7 

13 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี  3 (บ้านโป่ง) 

14 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 

15 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 

16 สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี    

17 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุร ี

18 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 

19 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 

20 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี 

21 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี         

22 ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก 

23 สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี 

24 สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

25 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าจังหวัดราชบุรี 

26 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี 

27 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดราชบุรี 

28 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

29 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี 

30 สถาบัน กศน. ภาคกลาง 

31 ส านักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี     

32 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 

33 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

34 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี 

35 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี 

36 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี 
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37 สถานีต ารวจภูธรด าเนินสะดวก 

38 สถานีต ารวจภูธรหลักห้า 

39 สถานีต ารวจภูธรด่านทับตะโก 

40 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี 

41 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี                                                                         

42 ส านักงานเคหะชุมชนราชบุรี 

43 ศูนย์บริการลูกค้าสาขาราชบุรี บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

44 ส านักงาน กสทช. เขต 16 

45 ส านักงานบริการลูกค้า กสท ราชบุรี 

46 ส านักงานไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี 

47 ธนาคารออมสินเขตราชบุรี 

เริ่มประชุม เวลา  09.00 น. 

ก่อนเริ่มวาระ แนะน าข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 

 นายธีระ ลิมป์พิทักษ์พงศ ์ ต าแหน่ง อัยการจังหวัดราชบุรี 
     ย้ายมาจากส านักงานอัยการภาค 8 

 นางสาวอรุณศรี ภูวพานิช ต าแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงราชบุรี 
     ย้ายมาจากส านักงานอัยการคดีเยาวชน

    และครอบครัวจังหวัดราชบุรี 

 นางสาวอุทัยวรรณ ศุภธีรวงศ์ ต าแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดราชบุรี  ย้ายมาจากส านักงาน
อัยการภาค 3 

 นายณัฏฐ์พัฒน์ สิเนหสาร ต าแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเขาบิน 
     ย้ายมาจากเรือนจ ากลางลพบุร ี

 นายส าราญ อินแถลง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 
     ย้ายมาจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 

 นายคม ศรีเพ็ชร ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดราชบุรี 

 นายทศพล เผื่อนอุดม ต าแหน่ง นายอ าเภอเมืองราชบุรี 

 นายรณภพ เวียงสิมมา ต าแหน่ง นายอ าเภอบ้านโป่ง 

 นายชุษณิษฏ์ ประจวบวัน ต าแหน่ง นายอ าเภอด าเนินสะดวก 

 นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ ต าแหน่ง นายอ าเภอปากท่อ 

 นายพลกฤต พวงวลัยสิน ต าแหน่ง นายอ าเภอจอมบึง 
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 นายอดุลย์ ถาวรกุล ต าแหน่ง นายอ าเภอวัดเพลง 

 นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา ต าแหน่ง นายอ าเภอบ้านคา  
มติที่ประชุม  รับทราบและยินดีต้อนรับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  ภาพยนตร์ Dhaka ที่มาถ่ายท าที่จังหวัดราชบุรีเมื่อปีที่แล้ว ตอนนี้ออกฉายทาง 

Netflix แล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 ก็เสียดายที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 เพราะ
ไม่เช่นนั้นจังหวัดราชบุรีจะได้โหนกระแสเรื่องการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี โดยทางกองถ่าย
ท าได้บริจาคเงินให้ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จ านวน 2 ล้านบาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2563 ประจ าเดือนมีนาคม 2563 

ส านักงานจังหวัดราชบุรี  จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือที่ รบ 0017.3/ว 11240-45  ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 
แจ้งให้ทุกท่านรับทราบรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2563 ประจ าเดือนมีนาคม 2563 ทาง 
www.ratchaburi.go.th หัวข้อ การประชุมจังหวัดราชบุรี โดยขอให้ตรวจสอบและหากมีข้อแก้ไข
ให้แจ้งส านักงานจังหวัดราชบุรี 

 - ปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้ งที่  3/2563 ประจ าเดือนมีนาคม 2563          

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ (โดยเอกสาร) 
   3.1 การด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี 
ส ำนักงำนจังหวัดรำชบุรี  รายงานผลการด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2563 

(ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563) ให้ที่ประชุมทราบโดยเอกสาร 

 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์ - เรื่องร้องเรียนที่เข้ามาใหม ่ ทั้งหมด 1,239  เรื่อง 
   - ยุติ    ทั้งหมด 1,182 เรื่อง 
   - อยู่ระหว่างด าเนินการ     ทั้งหมด     57 เรื่อง 

รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนจนเป็นที่ยุติ 

ชื่อหน่วยงาน 
แจ้ง

เบาะแส 
เดือดร้อน

ทั่วไป 
เจ้าหน้าที่รัฐ 

(ขอใหต้รวจสอบ) 
ปัญหา
ที่ดิน 

ขอความ
ช่วยเหลือ 

อ่ืนๆ 
หนี้นอก
ระบบ 

รวม 

ปีงบประมาณ 2562  

อ าเภอเมืองราชบุร ี  2 1     3 

อ าเภอโพธาราม  2      2 

อ าเภอบา้นโป่ง     1   1 

อ าเภอบางแพ  1      1 

อ าเภอสวนผึ้ง    1    1 

สพม. 8   1     1 

สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี     1   1 

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา     1   1 

ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่3  1      1 

เทศบาลเมืองราชบุรี  1      1 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม รับทราบตามเอกสาร 

 3.2 จดหมายข่าวโครงการ To Be Number One 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร 

 3.3 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดราชบุรี ย้ายสถานที่ท าการ
ส านักงานแห่งใหม่  
   จากเดิม ส านักงานประถมศึกษาอ าเภอเมืองราชบุรี เลขที่ 40/3 ถนนหน้าอ าเภอ 

ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 ไปยังสถานที่ท าการส านักงาน
แห่งใหม ่ศาลาประชาคมประจ าจังหวัดราชบุรี ถนนวรเดช ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3232 7439 – 40 หมายเลข
โทรสาร 0 3232 0105 

มติที่ประชุม  รับทราบตามเอกสาร  

 3.4 การจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2563 ประจ าเดือน 
พฤษภาคม 2563 
ส านักงานจังหวัดราชบุรี  จังหวัดราชบุรี ก าหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2563 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.                
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

  การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ  
 จึงขอให้ส่วนราชการที่มี เรื่องจะน าเข้าที่ประชุม สรุปประเด็นสาระส าคัญส่งให้  
ส านักงานจังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

มติที่ประชุม รับทราบตามเอกสาร 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

 4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่   
ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2563 

คลังจังหวัดราชบุรี   - งบประจ า  ได้รับการจัดสรร     รวมทั้งสิ้น 3,644.06 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย  รวมทั้งสิ้น 2,295.98 ล้านบาท 
    - งบลงทุน ได้รับการจัดสรร  รวมทั้งสิ้น 3,252.48 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น     269.92  ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          48  ของประเทศ  
    - ภาพรวม ได้รับการจัดสรร รวมทั้งสิ้น 6,896.54 ล้านบาท 
      เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 2,565.90 ล้านบาท  
       เป็นอันดับ          38  ของประเทศ  
   - ผลการเบิกจ่ายงบกรมจังหวัด 
    - งบประจ า    57.34 ล้านบาท เบิกจ่าย     3.23  ล้านบาท 
    - งบลงทุน  175.29 ล้านบาท เบิกจ่าย     0.00 ล้านบาท  
        เป็นอันดับ        70 ของประเทศ  
    - ภาพรวม  232.63  ล้านบาท เบิกจ่าย     3.23  ล้านบาท  
        เป็นอันดับ        69 ของประเทศ 

/ผลการเบิกจ่าย... 
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   - ผลการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัด 
    - งบประจ า    34.87 ล้านบาท เบิกจ่าย     1.26 ล้านบาท 
    - งบลงทุน  188.21 ล้านบาท เบิกจ่าย     0.25 ล้านบาท  
    - ภาพรวม  223.08 ล้านบาท เบิกจ่าย     1.51 ล้านบาท  
   - ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
    - ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
        453.75  ล้านบาท เบิกจ่าย     265.55 ล้านบาท 
    - ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
        1,100.16  ล้านบาท เบิกจ่าย    795.35 ล้านบาท  
    - ภาพรวม 1,553.91 ล้านบาท เบิกจ่าย  1,060.90 ล้านบาท   
ประธาน   คลังจังหวัดราชบุรีมีข้อสังเกตอย่างไรเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่าย  
คลังจังหวัดราชบุรี  จากที่ได้ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (3) 

ไปแล้วนั้น ส่วนใหญ่คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในสิ้นเดือนนี้ และจะเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามงวดงาน มีบางหน่วยงานที่ส่วนกลางดึงงบประมาณกลับไปบ้างแล้ว จึงขอให้หน่วยงานเร่งรัดการ
เบิกจ่าย และท า PO ในระบบให้ทันภายในเดือนพฤษภาคม 

ประธาน   31 พฤษภาคม 2563 ต้องก่อหนี้ผูกพันให้ทัน เพราะคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 
(กวพ.) ได้ยืดหยุ่นการด าเนินการตามระเบียบพัสดุให้ ก็ฝากทุกท่านซึ่งจะมีปัญหาเล็กน้อยเรื่องงบ
พัฒนาจังหวัดที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลง
งบประมาณและได้อนุมัติโครงการ y2 ไปบ้างแล้ว และมีการดึงกลับซึ่งจะมีปัญหาอยู่บ้างอาจจะท าให้
เกิดความล่าช้า 

รองผู้ว่าราชการจังหวัฯ(2) เมื่อวานผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้เชิญส่วนราชการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งได้มีการอนุมัติ
โครงการ y2 ให้ เนื่องจากว่าตอนแรกที่ส านักงบประมาณจะดึงเงินกลับ โดยจังหวัดได้ส่งวงเงิน
ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ด าเนินการให้ไป ปรากฏว่าส านักงบประมาณดึงเงินกลับไปไม่หมดเหลืออยู่ประมาณ 
13 ล้าน และได้อนุมัติโครงการไปแล้ว 

ประธาน   ก็จะมีส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ไม่มีปัญหาอะไรให้ช่วยเร่งด าเนินการ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีให้เน้นการท ากิจกรรมพ้ืนที่เป็นหลัก การประชุม อบรมต่างๆ ให้
ปรับเปลี่ยนไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดราชบุรีได้งบลงทุนไปแต่วงเงินลดลง และ
ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีได้รับงบด าเนินการ อยากให้เร่งด าเนินการ และส านักงานประมง
จังหวัดราชบุรี ฝากหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัดราชบุรี หรืองบกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ไปแล้ว ถ้ายังไม่ได้ก่อหนี้หรือยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ หรือไม่สามารถ
ด าเนินการได้ให้รีบประสานภายในอาทิตย์นี้ ผมจะได้ประสานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (กบจ.) และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กบก.) ปรับเปลี่ยนงบประมาณไปให้
โครงการที่อยู่ใน y2 ที่พร้อมด าเนินการ เงินเหลือจ่ายตอนนี้ก็เริ่มมีมาแล้ว โครงการที่มีปัญหาติดขัด
ประสานรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีที่ก ากับดูแลหน่วยงานของท่านให้ช่วยเร่งรัด 

มติที่ประชุม   รับทราบและถือปฏิบัติ  

 4.2 โครงการ Online Campaign “สาดก าลังใจ สู้ภัยโควิด-19” 
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีโดยความร่วมมือกับส านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดราชบุรีในช่วงแรกเสนอโครงการ“สาดก าลังใจ สู้ภัยโควิด-19” เป็นออนไลน์แคมเปญ
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ ส าหรับโครงการนี้วัตถุประสงค์และความแตกต่างจากระบบออนไลน์ 

/ประธาน... 
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 อย่างลาซาด้าและช้อปปี้อย่างไร และประโยชน์ที่จังหวัดราชบุรีโดยผู้ประกอบการจะได้รับ
อย่างไร โครงการนี้วางแผนที่จะปล่อยตัวโปรแกรมกลางเดือนพฤษภาคม โดยโครงการนี้เป็น
ความร่วมมือกับบริษัท Megazy จ ากัด เป็นเจ้าของระบบไม่คิดค่าใช้จ่าย และเป็นความ
ร่วมมือกับบริษัทขนส่งโลจิสติกส์ในเครือของอาลีบาบา บริษัท Beat Express ซึ่งจะคิดราคา
ค่าขนส่งราคาพิเศษถูกกว่าบริษัทขนส่งอ่ืนๆ ประมาณ 55% ของค่าขนส่ง โดยระบบนี้จะมี
ความแตกต่างในเรื่องกิมมิคของผู้ที่เข้าร่วมโครงการทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งจะมีลูกเล่นในการ
สาดก าลังใจให้กับผู้ประกอบการทุกยอดของการซื้อขาย ความแตกต่างอย่างแรกคือ เจ้าของ
ระบบไม่คิดค่าใช้จ่าย เพราะฉะนั้นจะไม่มีค่าสมาชิกหรือค่าแรกเข้า ไม่มีค่าคอมมิชชั่นจากการ
ซื้อขายแต่อย่างใด ระบบนี้เปิดให้ใช้ฟรีโดยจังหวัดราชบุรีจะเป็นจังหวัดน าร่องให้ก่อนจังหวัด
อ่ืน โดยแคมเปญนี้จะปล่อยไปในจังหวัดอ่ืนๆ ต่อไป ส่วนความแตกต่างในวัตถุประสงค์โดย
ระบบตัวนี้จะไม่ใช่แอปพลิเคชั่นแต่เป็นเว็บไซต์ขนาดเล็กที่เรียกว่าไมโครไซต์ ก็จะมี URL ให้
เข้าไป เมื่อถึงเวลาที่จะปล่อยแคมเปญจะมีแบนเนอร์ มีคิวอาร์โค้ดส าหรับประชาสัมพันธ์ให้
ผู้สนใจเข้าไปในโปรแกรมนี้ พอเข้าไปแล้วจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและจะมีรูปใบหน้าของผู้ที่
เข้าไปปรากฎขึ้น มีแผนที่ประเทศไทย สามารถสาดก าลังใจให้พ้ืนที่ที่ประภัย โควิด -19        
มีข้อมูลสถานการณ์ วิธีป้องกันต่างๆ และจะเข้าสู่ระบบของการซื้อขาย โดยผู้ประกอบการจะ
ได้รับเงินโดยตรงจากผู้ซื้อ แล้วทางบริษัทขนส่งจะมารับสินค้าไปส่งให้ยังผู้ซื้อถึงบ้าน โดย
ในช่วงแรกถ้าเป็นของสดอย่างที่ได้หารือไว้ว่าอาจจะยังด าเนินการไม่ได้ เพราะฉะนั้นขอเป็น
สินค้าในลักษณะของแห้งหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีระยะเวลาในการจัดส่งได้ แต่ในช่วงถัดไปถ้ามี
การขนส่งค่อนข้างเยอะบริษัทขนส่งก็ยินดีที่จะส่งสินค้าที่เป็นของสดให้ได้ภายใน 1 วัน และ
ทุกยอดของการซื้อขายจะมีระบบส่งก าลังใจมีค าขอบคุณ ความแตกต่างของระบบนี้คือ Front 
Office และ Back Office ซึ่ งสามารถตรวจสอบข้อมูลเพราะผู้ เข้าร่วมโครงการนี้ต้อง
ลงทะเบียนในระบบเพ่ือยืนยันตัวตนเป็นกลไกท่ีภาครัฐช่วยเหลือประชาชนในขั้นต้น และ
ระบบนี้ในอนาคตสามารถดึงข้อมูลสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการสั่งซื้อจ านวนมากเพ่ือมาต่อ
ยอดการพัฒนา เชิญชวน หรือประชาสัมพันธ์สินค้าของจังหวัดราชบุรีต่อไปได้ 

ประธาน  พัฒนาการจังหวัดราชบุรีมีความเห็นว่าอย่างไร 
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี  เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีตอนนี้ได้ประสานและประชาสัมพันธ์โครงการไปที่กลุ่ม

ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งในเบื้องต้นได้น ารายละเอียดโครงการมาศึกษาก็มีความเป็นไปได้
เพราะว่าตอนนี้ผู้ประกอบการก็ขาดช่องทางการจ าหน่าย 

ประธาน  ท่านอ่ืนมีความคิดเห็นอย่างไร เชิญสถิติจังหวัดราชบุรี 
สถิติจังหวัดราชบุรี  ถ้าดูในความเป็นไปได้ของการขายช่องทางนี้ก็จะเป็นการเพ่ิมประโยชน์ให้กับ

ผู้ประกอบการในจังหวัดราชบุรี เพราะว่าในระบบขนส่งสถานประกอบการหรือร้านค้า
ตอนนี้มีปัญหาในเรื่องถูกหักค่าใช้จ่ายราคาสูงจากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้า ถ้ามีในส่วนนี้ก็
จะลดค่าใช้จ่ายลงได้ แต่ว่าก็ต้องหารือในรายละเอียดส่วนนี้ที่จะไปสร้างผลก าไรให้กับ
บริษัท Beat Express โดยตรงแต่ถ้ามีช่องทางอ่ืนก็ต้องเปรียบเทียบกัน ต้องดูองค์ประกอบ
หลายๆ อย่าง  

ประธาน  พาณิชย์จังหวัดราชบุรีมีความเห็นว่าอย่างไร 
ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดฯ  ในส่วนช่องทางการค้าออนไลน์เป็นช่องทางที่ดีอย่างหนึ่ง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ กรม

พัฒนาธุรกิจการค้าก็มีโครงการนี้ จับกลุ่มที่มีศักยภาพส่งเสริมให้มีการค้าออนไลน์ให้เป็น
มาตรฐาน คิดว่าโครงการนี้จะด าเนินการไปได้ในระดับที่ดี แต่เรื่องของการขนส่งควรหารือ
ให้มีความชัดเจน 

/ประธาน... 
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ประธาน  ขนส่งจังหวัดราชบุรีมีความเห็นว่าอย่างไร ถ้าการขนส่งโลจิสติกส์ต้องผูกกับบริษัทนี้
เท่านั้น 

ขนส่งจังหวัดราชบุร ี  ถ้ามองในแง่ธุรกิจภาคเอกชนบริษัทนี้ก็จะได้ เปรียบ แต่มองประโยชน์ของ
ผู้ประกอบการร้านค้า คิดว่าก็น่าจะดีเพราะว่าตอนนี้เวลาซื้อของออนไลน์ก็มักจะดูเรื่อง
ของค่าขนส่งด้วย 

ประธาน  นายอ าเภอด าเนินสะดวกเชิญครับ 
นายอ าเภอด าเนินสะดวก  ตอนนี้ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกร เกษตรกรต้องน าสินค้าไปส่งที่จุดไหนอย่างไร 

จุดรับส่งสินค้าของบริษัทนี้เป็นอย่างไร 
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ เรื่องการรับส่งสินค้าบริษัทขนส่งจะไปรับสินค้าที่บ้านผู้ผลิตแล้วน าไปส่งให้ถึงบ้านผู้ซื้อ 

แต่อย่างที่น าเรียนไว้ว่าสินค้าเกษตรที่เป็นของสดในช่วงแรกอาจจะยังด าเนินการไม่ได้ ขอให้
เป็นสินค้าแปรรูปหรือมีอายุในการเก็บได้นานไปก่อน 

ประธาน  บริษัทขนส่งนี้มีศูนย์รับส่งทุกอ าเภอเลยหรือไม่ 
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ ไม่มีค่ะ เดิมทีได้หารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี(2) อยากให้มีศูนย์กลางการ

รับส่งสินค้า แต่รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี(2) มองว่าระบบนี้จะสร้างความยุ่งยากและจะ
กลายเป็นปัญหาต่อไป จึงอยากให้รับส่งกันถึงหน้าบ้านเลย 

รองผู้ว่าราชการจังหวัฯ(2) ตอนนี้ด าเนินการกันอยู่หลายอย่าง ของส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ก็ท าข้อตกลงกับลาซาด้า ซึ่งจังหวัดก็เตรียมจะด าเนินการแต่มีสถานการณ์โควิด-19 
มาก่อน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการอบรมส าหรับโครงการนี้ มีการลดค่าธรรมเนียม
การเข้าสมัครต่างๆ เป็นอีกทางหนึ่งที่ได้ท าคู่กันไปโดยให้ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี 
อย่างตลาดเกษตรกรที่เปิดทุกวันอังคารกับวันศุกร์ ก็ได้ติดต่อ Ratchaburi Delivery เพ่ือ
ให้บริการรับส่งสินค้าตามออเดอร์ ก็จะเป็นการกระจายสินค้าให้กับคนราชบุรีแต่ไม่ได้เป็น
การบังคับ โดยจะขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ให้สามารถโทรสั่งซื้อได้ตามที่ประชาสัมพันธ์ไว้ 
และอีกเรื่องที่ท าคู่กันไปคือให้ท าเพจสินค้าเกษตรทั้งหมดของจังหวัดราชบุรี มีสินค้า ราคา 
ค่าขนส่งให้ชัดเจน และหน้าที่ในการส่งสินค้าก็จะเป็นผู้ขายไปส่งเองเพ่ือตัดปัญหาที่จะ
เกิดขึ้น ตัวอย่างตอนที่มีการขายองุ่นพอมีการรวมสินค้ามาที่ใดที่หนึ่ งสุดท้ายส่วนราชการ
ต้องเข้าไปช่วยในการรวบรวมสินค้าและอ่ืนๆ แล้วพอมีผลเสียเกิดขึ้น เช่น ได้ไม่ครบตามที่
สั่ง เน่าเสีย ผลเล็กไปก็กลายเป็นว่าส่วนราชการถูกต่อว่า เพราะฉะนั้นควรตัดการท าหน้าที่
ศูนย์รวมสินค้าไป เพราะเราให้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ผลิต ผู้ซื้อก็ติดต่อเลือกซื้อสินค้า
กันเอง ตรงนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่คล้ายกัน 

ประธาน  ต้องดูความชัดเจนสิทธิประโยชน์ ซึ่งเห็นด้วยกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี(2) ว่า
ไม่ควรท าตัวเป็นตลาดกลาง 

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี  ตอนนี้ ได้ท าการศึกษารายละเอียดโครงการแต่ยังไม่ได้ท าความเข้าใจชัดเจนกับ
ผู้ประกอบการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการที่สนใจ เพราะในวันพรุ่งนี้กรมการ
พัฒนาชุมชนก็จะด าเนินการในเรื่องของการค้าขายออนไลน์เช่นกัน ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง 

ประธาน  เกษตรจังหวัดราชบุรีมีความเห็นว่าอย่างไร 
เกษตรจังหวัดราชบุรี  ในส่วนของการค้าขายออนไลน์ก็มีความเห็นว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แต่ส่วนราชการจะ

ช่วยโฆษณาหรือเป็นตัวกลางนั้นต้องดูที่ความพร้อมของตัวสินค้าด้วย ทั้งต้นทางและปลายทาง 
การขนส่งก็มีหลายบริษัทขออนุญาตยกตัวอย่างขององุ่น ตอนแรกขนส่งกับบริษัท เคอรี่      
เอ็กซ์เพรส แล้วพอมียอดซื้อทะลักเข้ามาจากการโปรโมทของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
ภายในวันเดียว 300 – 400 กล่อง บริษัท เคอรี่ฯ มารับสินค้าที่สวนของเกษตรกร แต่มารับ
ไม่หมดแล้วก็หยุดหายไป และปัจจุบันบริษัท เคอรี่ฯ ประกาศไม่รับขนส่งสินค้าเกษตร จนต้อง 

/เปลี่ยนมาใช้... 
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 เปลี่ยนมาใช้การขนส่งของบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส แรกๆ ก็มารับสินค้า พอถึงเวลาสินค้ามี
จ านวนมากก็ไม่มาอีก จนต้องใช้วิธีให้แท็กซี่มารับโดยดูจากลูกค้ารายทางที่แท็กซี่ผ่าน ซึ่งก็
แก้ปัญหากันมาหลายวิธี เพราะฉะนั้นจึงต้องดูถึงความพร้อม เพราะถ้าไปจ ากัดกับบริษัท
ใดบริษัทหนึ่ง สินค้าจ านวนแค่นี้และบริษัทขนส่งไม่มีศูนย์ในพ้ืนที่ด้วยนั้น หากบริษัทขนส่ง
มารับสินค้าตัวเดียวเพ่ือไปส่งแล้วเกิดความไม่คุ้มค่า ไม่มารับสินค้าขึ้นมาก็จะท าให้เวลาใน
การขนส่งล่าช้าออกไปอีก 

ประธาน  นายอ าเภอเมืองราชบุรีมีความเห็นว่าอย่างไร 
นายอ าเภอเมืองราชบุรี  ผมมองว่าในสถานการณ์โควิด-19 ช่องทางการตลาดออนไลน์เหมาะสมที่สุดแล้ว 

เพราะจากการปิดตลาดท าให้ไม่มีช่องทางการจ าหน่าย ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่
น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในช่วงสภาวะแบบนี้ ตอนนี้อ าเภอเมืองราชบุรีก็
ได้รับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเกี่ยวกับตลาดคูบัวซึ่งวันศุกร์จะมีการประชุม 
ผมจะน าโครงการนี้ไปเสนอให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาสมัคร ซึ่งมองว่าอย่างไรก็เป็น
ประโยชน์ครับ  

ประธาน  มีท่านใดมีความคิดเห็นอ่ืนหรือไม่ ต้องชมเชยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีที่
พยายามประสานงานให้เกิดโครงการนี้ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีเพราะตลาดออนไลน์เติบโต
แน่นอน ลดการสัมผัสกันโดยตรง แต่ว่าถ้าส่วนราชการจะเข้าไปโปรโมทก็อาจเป็นประเด็น
ขึ้นมา มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี(2) เป็นประธาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ราชบุรีเป็นเลขานุการ เชิญพัฒนาการจังหวัดราชบุรี พาณิชย์จังหวัดราชบุรี ประธาน
หอการค้าจังหวัดราชบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ขนส่งจังหวัดราชบุรี 
ประธาน YEC ราชบุรี ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ราชบุรี หรือผู้เกี่ยวข้อง ช่วยกัน
คิดและหารือแนวทางสิทธิประโยชน์ความเป็นไปได้ให้รอบคอบทุกมิติ   

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4.3 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยและ
จังหวัดราชบุรีและมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขฯ ปัจจุบันมีผู้ป่วยทั่วโลกรวมทั้งสิ้น 3,076,185 ราย เสียชีวิต 211,941 ราย รักษา

หาย 925,503 ราย ส าหรับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 59 มีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 2,938 ราย 
เสียชีวิต 54 ราย รักษาหาย 2,652 ราย และ ณ วันที่ 28 เมษายน 2563 พบผู้ติดเชื้อใหม่ 
7 ราย ประเทศไทยจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดคือ จังหวัดภูเก็ต 497.62 คนต่อประชากร
ล้านคนโดยของจังหวัดราชบุรีมีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน 8 ราย รักษาหาย 7 ราย เสียชีวิต 1 ราย 
จากที่ประสบอุบัติเหตุมีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองและติดเชื้อในกระแสเลือด และจังหวัด
ราชบุรีไม่มีข้อมูลผู้ป่วยเพ่ิม 33 วันแล้ว และส าหรับมาตรการในประเทศไทยคณะรัฐมนตรีมี
มติไม่เลื่อนวันหยุดราชการในเดือนพฤษภาคม 2563 คงหยุด 4 วันเช่นเดิม และศูนย์
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้
เผยแพร่ข้อความระบุว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคอุบัติใหม่ ไวรัสนี้จึงยังไม่มียา
รักษาจ าเพาะ ยาที่ใช้รักษาจึงยืมยาจากโรคอ่ืนมาใช้ และพลาสมาของคนที่หายป่วย ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อสรุปและแนวทางการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่จ าเพาะและได้ผลอย่างชัดเจน 

ประธาน  จังหวัดราชบุรีไม่พบผู้ป่วยรายใหม่มา 33 วันแล้ว รายสุดท้ายพบเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
2563 ก็ต้องเรียนว่าศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) (ศบค.) มีแนวปฏิบัติมาแล้ว และคณะรัฐมนตรีก็มีประชุมเมื่อวานนี้ ผมจึง
รอข้อสั่งการที่ชัดเจน โดยวันนี้จังหวัดราชบุรีมีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อว่าจะสามารถ 

/ปลดล็อค... 
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 ปลดล็อคได้มากน้อยเพียงใด จะต้องรอความชัดเจนจากส่วนกลาง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปด้วย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เรื่องการควบคุมสถานการณ์ถือว่าท าได้ดี ให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรี(2) ชี้แจงมาตรการด้านการค้นหาเชิงรุก  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (2) ตอนนี้ในเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ให้เชิญนายอ าเภอเมืองราชบุรี นายอ าเภอ
บ้านโป่ง นายอ าเภอโพธาราม นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง  
นายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเมืองราชบุรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
บ้านโป่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพธาราม สาธารณสุขอ าเภอ และผู้เกี่ยวข้อง มาหารือกันว่า
ในขณะที่จังหวัดราชบุรีไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกันมา 33 วันแล้ว ก็เป็นมาตรการเชิกรุกที่จะเข้า
ไปค้นหาในชุมชน โดยเริ่มต้นระยะแรกในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี บ้านโป่ง และโพธาราม โดย
ใช้ก าลังของ อสม. 1 ต่อ 15 ครัวเรือน มีการวัดไข้ สอบถาม ซักประวัติตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงสาธารณสุข ค้าหาผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดต่อโรคมาใน 3 เขตเทศบาลเมืองทุกคน 
เป็นการค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการหรือไม่แสดงอาการ   

ประธาน  อยากให้ไปตรวจมาตรการเชิงรุกในส่วนของสถานพยาบาลทั้ง 11 แห่งของรัฐเพ่ือตรวจค้นหา
คนที่อาจเป็นโดยไม่แสดงอาการ และในสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีผู้คนจ านวนมาก 
เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ก็จะให้อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีกับสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดราชบุรี ร่วมกันประสานงานกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เพ่ือน า
ทีมเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีไปช่วย ส่วนนายอ าเภอกับส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอรับผิดชอบพื้นท่ีในชุมชน นายกเทศมนตรีเมือง กองสาธารณสุขของท่าน
รับผิดชอบพื้นท่ีชุมชนเทศบาลเมือง ซึ่งยกเว้นเทศบาลเมืองท่าผา เนื่องจากการกระจายตัว
ค่อนข้างมาก ความสุ่มเสี่ยงอาจจะน้อยกว่าเทศบาลเมืองอ่ืนๆ ที่ประชากรค่อนข้าง
หนาแน่น 

 4.4 การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (3) จังหวัดราชบุรีมีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้

โครงการคนราชบุรีไม่ทิ้งกัน ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนหลักๆ ทั้งหมด 9 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือ
เปิดให้มีการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 - 15 เมษายน 2563 ขั้นตอนที่ 2 จังหวัดคัดกรอง     
ผู้ลงทะเบียนซ้ ากับประกันสังคมโดยการคัดกรองมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 
ขั้นตอนที่ 3 จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องคัดกรองข้อมูลตามเกณฑ์และแยกรายอ าเภอ    
รายต าบล ขั้นตอนที่ 4 ส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนให้กับอ าเภอและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือตรวจสอบละเอียด ซึ่งในรอบที่ 1 ได้ส่งข้อมูลลงไปเมื่อวันที่ 
17 เมษายน 2563 ส่วนรอบที่ 2 ก าลังด าเนินการส่งลงไปในพ้ืนที่ ขั้นตอนที่ 5 อ าเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งให้
ความเห็นประกอบการพิจารณาว่าเห็นควรช่วยเหลือหรือไม่ ด้วยเหตุผลมี 8 ประเด็น แล้วก็ลง
ชื่อผู้ตรวจสอบในข้อมูลทั้ง 3 คน ขั้นตอนที่ 6 คัดกรองและพิจารณาการช่วยเหลือในระดับ
อ าเภอ ซึ่งสเต็ปที่หนึ่งก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนแล้วก็พิจารณาช่วยเหลือตามความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วน า
ข้อมูลส่งต่อให้อ าเภอ สเต็ปที่ 2 เพ่ือให้อ าเภอน าเข้าที่ประชุมให้คณะกรรมการกลั่นกรองอีก
ครั้งหนึ่ง แล้วก็น าเรื่องของการช่วยเหลือในระดับอ าเภอสามารถด าเนินการได้ ส่วนที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ก็ส่งข้อมูลกลับมาที่จังหวัด และจังหวัดก็จะรวบรวมประมวลข้อมูล
จัดล าดับการช่วยเหลือแล้วน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด ขั้นตอนที่ 8 ภาคส่วน
ด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและงบประมาณของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี 
ขั้นตอนที่ 9 เป็นการประเมินผลการช่วยเหลือโดยอ าเภอมอบหมายให้ส่วนราชการประจ า 

/อ าเภอ... 
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 อ าเภอได้มีการประเมินเรื่องของการช่วยเหลือไปแล้วว่ามีการช่วยเหลือที่เป็นอย่างไร แล้วจะมี
การพิจารณาช่วยเหลือเพ่ิมเติมหรือไม่ ความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือแล้ว ปัจจุบัน
การด าเนินการอยู่ในขั้นตอนที่ 6 คือให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือกับทางผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งสามารถด าเนินการช่วยเหลือตามงบประมาณที่มี
อยู่โดยจะใช้งบกลางในการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดย
หลักเกณฑ์กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์โดยอนุโลมพร้อมรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดส่งให้อ าเภอโดยสเต็ปที่ 2 ต่อไป ซึ่งตอนนี้ในเรื่องของการช่วยเหลือคาดว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการได้ทันในวันที่ 30 พฤษาภาคม 2563 ก็จะเป็นเทศบาลเมือง
ราชบุรี และคงต้องให้หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในการเยียวยาได้น าเรียนเป็นล าดับไป ล าดับที่ 1   
ขอเรียนเชิญปลัดจังหวัดราชบุรี 

ปลัดจังหวัดราชบุร ี  ในส่วนของที่ท าการปกครองจังหวัดราชบุรี มีด้วยกันอยู่ 2 ประเด็น โดยประเด็นแรก คือ 
ถุงยังชีพขณะนี้ก าลังด าเนินการ ซึ่งจะได้รับถุงประมาณวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และใน
ส่วนที่สองเจ้าหน้าที่ได้เตรียมการแล้ว ถ้ามีการส่งมอบเรียบร้อยก็จะส่งโครงการ 2 ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องไม่ให้เสียเวลา ในส่วนประเด็นที่สอง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้เปิดบัญชีใน
นามศูนย์รับการแก้ไขปัญหาเยียวยา เป็นบัญชีรับบริจาค เพราะฉะนั้นท่านใดที่ประสงค์จะ
บริจาคช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ก็เชิญนะครับบริจาคผ่านบัญชีของที่ท าการปกครอง
จังหวัดราชบุรี และในฐานะเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีก็จะมีการเตรียมบัญชีรับ
บริจาค เพ่ือเตรียมมอบเงินเยียวยา 2,000 บาทให้กับผู้ได้รับผลกระทบ 

ประธาน  ต้องขอบคุณอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีที่ประสานหลายผู้ประกอบการ ตอนนี้ก็น่าดีใจที่
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมเข้ามาช่วย หากใครมีความพร้อมสามารถแจกช่วยเหลือได้เลยไม่
ว่าจะเป็นอาหารหรือเงิน แต่ขอให้ประสานงานแจ้งที่ท าการปกครองจังหวัดราชบุรีหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ เมื่อแจ้งแล้วนายอ าเภอท าการส ารวจก็ดี องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับเรื่องประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือดูแลความสงบเรียบร้อย 
นายอ าเภอจะได้ให้เจ้าหน้าที่ช่วยเข้าไปตรวจวัดไข้ ซึ่งได้ออกประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดราชบุรี เรื่องแนวทางการปฏิบัติใน
การแจกของเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบและไม่มีปัญหา แล้วจะเริ่มแจกเงินเยียวยาได้เมื่อไร  

เทศบาลเมืองราชบุรี  ในส่วนของเทศบาลเมืองราชบุรีตอนนี้ยอดที่พร้อมจ่ายหลังจากตรวจสอบระบบอีกครั้ง
หนึ่ง แต่ระบบที่ส่งมาถ้าจะเร่งจ่ายผมจะต้องไปตรวจหาวันเดือนปีเกิดเพราะว่าไปเช็คในระบบ
ที่จ่ายไปก่อน 5,000 บาท ส่วนที่ส่งมาไม่มีก็เลยต้องไปเข้าห้องทะเบียนเช็คอีกครั้ง ปัจจุบันนี้
พร้อมจ่ายไม่เกินวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 อยู่ที่จ านวน 142 คน จาก 700 กว่าคน 
เพราะว่ามีการไปลงทะเบียนอุทธรณ์ 5,000 บาท แล้วได้เงินตามหลังมาอีก และวันนี้ได้ยอด 
852 คน เป็นยอดใหม่ก็ต้องขออนุญาตกราบเรียนที่ประชุมขอเวลาเช็คอีก 2 วัน ที่เพ่ิมเติม 
โดยจะจ่ายเป็นรอบๆ ไป  

ประธาน  ในส่วนอ่ืนๆ นอกจากทางเทศบาลเมืองราชบุรีที่พร้อมแล้ว มีหน่วยงานไหนอีกหรือไม่ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ(3) มีกองทุนเด็กของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี  
ประธาน  พัฒนาการจังหวัดราชบุรีในส่วนนี้จะจ่ายให้ครอบครัวที่มีเด็ก มียอดผู้ลงทะเบียนเท่าไร 
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี  ยอดประมาณ 100 ครัวเรือน ซึ่งในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กฯ ก็สามารถ

จ่ายได้เลยครับ  
ประธาน  ของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีเงินมาเมื่อไร 
 

/พัฒนาสังคม... 
 



-14-     

พัฒนาสังคมและความม่ันคงฯ  ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ คาดว่าโอนเงินมาที่จังหวัดราชบุรีประมาณ 
500 กว่าราย โดยเน้นกลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนตามระเบียบของกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ก่อน  

ประธาน  อยากเชิญชวนท่านที่มีความประสงค์จะบริจาคเงิน ตอนนี้ไม่มีอะไรจะเดือดร้อนไปกว่าพ่ี
น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบ ท่านสามารถบริจาคผ่านส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดราชบุรี ใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้ และถ้าบริจาคผ่านที่ท าการปกครองจังหวัด
ราชบุรีก็มีหนังสือตอบขอบคุณพร้อมใบส าคัญรับเงิน โดยทุกข้ันตอนสามารถตรวจสอบได้ 
ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีเรื่องโรงทานเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องนี้ก็
ส าคัญ   

ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้ประสานคณะสงฆ์ ขณะนี้มีโรง
ทานทั้งหมด 56 ศูนย์ ซึ่งคณะสงฆ์จะเน้นประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่อยู่รอบบริเวณวัด
และขยายไปยังรอบนอกชุมชน โดยวัดศิริเจริญเนินหม้อช่วยประชาชนโดยการแจกข้าวกล่อง
ตั้งแต่เวลา 10.00 - 14.00 น. ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นอย่างยิ่งที่ได้น า
วัตถุดิบส าหรับท าอาหารไปมอบให้วัดเพ่ือช่วยเหลือประชาชน และเมื่อวานวัดศรีสุริยวง-    
ศารามวรวิหารก็ได้มอบสิ่งของให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจ านวน 300 ชุด และวัด
มหาธาตุวรวิหารแจกถุงยังชีพทุกวันศุกร์ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งจ านวนผู้มาขอรับ
เพ่ิมขึ้นและทางคณะสงฆ์ก็ได้หารือกันโดยตลอดให้ตระหนักถึงเรื่องการเว้นระยะห่างกลัวว่าจะ
เป็นปัญหาในการท าให้โรคระบาดยิ่งขึ้น ขออนุญาตน าเรียนว่าทางคณะสงฆ์ยินดีสนองงานทาง
จังหวัดเต็มที่ และพรุ่งนี้เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีได้เรียนเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องให้มาแสดงความ
คิดเห็นว่าโรงทานที่ด าเนินการไปมีอะไรที่บกพร่องต้องแก้ไขบ้างเพ่ือที่จะช่วยกันเติมเต็ม  

ประธาน   ก็เป็นการสนองงานของสมเด็จพระสังฆราชซึ่งมีมติมาทางจังหวัดราชบุรีก็เพียงแต่
ช่วยประสานและอ านวยความสะดวกในการรายงานและประชาสัมพันธ์ อยากให้
ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีพาเจ้าหน้าทีส่ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด
ราชบุรีไปสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดต่างๆ ที่เป็นวัดหลักๆ เนื้อหาสั้นๆ น่าสนใจ จะเป็นสปอตเสียง
ออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี  หรือรายการต่างๆ หรือ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนกลางเพ่ือให้ทราบว่าจังหวัดราชบุรีมีการ
ขับเคลื่อนอย่างไร 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 
 4.5 สถานการณ์การระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) 
รกท.ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า เกิดระบาดขึ้นครั้งแรกในประเทศ

ไทยที่จังหวัดนครราชสีมาท าให้ม้าล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 
จนทราบสาเหตุว่าเกิดจากโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ณ ปัจจุบันมีการระบาดไปแล้ว 8 จังหวัด 
ความเป็นมาของโรคนี้คือเกิดจากเชื้อไวรัสแต่ไม่ได้ติดต่อโดยการสัมผัสโดยตรง การติดต่อ   
จะน ามาโดยแมลงเท่านั้น ซึ่งม้าเป็นสัตว์ที่ไวต่อโรคโดยมีอัตราการตาย 97% และสัตว์ที่ได้รับ
ไวต่อเชื้อรองลงมาก็จะเป็นลา ล่อ จ าพวกนี้ อัตราการป่วยตาย 50% ส่วนม้าลายอัตราการ
ตายต่ ามากก็อาจจะ 5-10% แล้วก็อาการป่วยจะไม่เห็นอาการ ซึ่งม้าลายก็จะเป็นสัตว์พาหะ
ของโรคก็คือจะมีเชื้ออยู่ในร่างกายของตัวม้าลายและเมื่อแมลงดูดเลือดส่วนใหญ่ก็จะเป็นริ้น
หรือยุง ไปกัดม้าที่เป็นโรคแล้วไปกัดม้าอ่ืนๆ ก็จะป่วยแล้วก็ตาย อาการก็จะมีในลักษณะ
เฉียบพลันคืออยู่ๆ ล้มแล้วตายไปเลยมีฟองออกจากปากและจมูก อาการรองลงมาชนิดกึ่ง
เฉียบพลัน มีอาการบวมที่ระบบทางเดินหายใจ ท าให้หายใจไม่ออกแล้วก็ตาย สุดท้ายชนิด
ผสมอาการไม่รุนแรงมาก แต่ก็อยู่ได้แค่ 7 วัน แล้วก็ตาย และในจังหวัดราชบุรีพบโรคในพ้ืนที่ 

/ต าบล... 
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 ต าบลดอนกรวย อ าเภอด าเนินสะดวก เป็นจุดเดียวบ้านเดียว เลี้ยงม้าไว้ทั้ง 18 ตัว ตายไป    
6 ตัว เมื่อเกิดโรคขึ้นมาก็จะมีการควบคุมโรคในรัศมี 20 กิโลเมตร โดยจะครอบคลุมพ้ืนที่
จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และส่วนหนึ่งของจังหวัดนครปฐม แต่ถ้า 50 
กิโลเมตร ก็จะเลยไปถึงส่วนหนึ่งของกรุงเทพฯ และ 80% จังหวัดนครปฐม ส่วนในจังหวัด
ราชบุรีรัศมี 50 กิโลเมตร  ิอ าเภอที่หลุดออกไปคืออ าเภอสวนผึ้งและอ าเภอบ้านคา 
เนื่องจากว่าในการเกิดโรคแบบนี้ก็มีการค านวนว่าแมลงสามารถบินไกลได้เท่าไหร่ แล้วก็จุดที่
จะก่อให้เกิดโรคเกิดยังไง จึงตั้งเป็นกฎขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)     
ว่าจะต้องมีการควบคุมดูแลในรัศมี 20 กิโลเมตร แล้วก็ 50 กิโลเมตร ซึ่งม้าที่อยู่ในวงรัศมี    
สีแดงทั้งหมดจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน แต่ว่าจะต้องเริ่มต้นฉีดวัคซีนจากรัศมี 20 กิโลเมตร
ก่อน การป่วยตายของม้าในจังหวัดราชบุรี ซึ่งด าเนินการวันแรกในวันที่ 1 เมษายนจนกระทั่ง
วันสุดท้ายที่ม้าตัวที่ 6 เสียชีวิต คือวันที่ 17 เมษายน 2563 โดยให้ม้าตายไปอย่างสงบ 
เพราะว่าการตายค่อนข้างทรมาน โดยม้าจะค่อยๆ ขาดอากาศหายใจ ซึ่งเจ้าของม้าหรือสัตว
แพทย์ก็จะตัดสินใจให้ม้าหลับไปอย่างสงบ มีม้าแสดงอาการป่วย 7 ตัว ตายไป 6 ตัว ตัวที่ 7 
ตรวจแล้วผลเป็นลบคาดว่าน่าจะป่วยจากโรคอ่ืนและได้หายจากโรคแล้ว ตอนนี้หลังจากวันที่ 
17 เมษายน ก็ยังไม่มีม้าป่วยอีกเลย ซึ่งการรอจะรอจนครบอายุของริ้นถึงจะมั่นใจว่าปลอดโรค 
คือตัวริ้นเมื่อกัดมาแล้วจะมีอายุประมาณ 21-30 วัน ซึ่งพอถึงเวลาก็จะตายไปเอง ตอนนี้ทั้ง
ประเทศมีม้าตายไปประมาณ 500 กว่าตัวแล้ว ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ในส่วน
ของจังหวัดราชบุรีเกิดโรคระบาดและอยู่ใกล้กรุงเทพฯมาก สิ่งที่กังวลก็คือว่าโรคระบาดจะถูก
พาเข้าสู่กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีม้าหลากหลายมาก จึงมีการพิจารณาเรื่องของการฉีดวัคซีน แต่ว่า
วัคซีนเป็นวัคซีนเชื้อเป็น และจะต้องน าเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น โดยลักษณะน าเข้ามาเพ่ือ
ควบคุมโรคจะมีระยะของการบังคับฉีดวัคซีน ก็คือรัศมี 20 และ 50 กิโลเมตร ซึ่งในการฉีด
วัคซีนม้าต้องอยู่ในมุ้งตลอดเวลา 30 วัน และจังหวัดราชบุรีในช่วงแรกที่เข้ามาปรากฏว่าคน
เลี้ยงม้าไม่มีมุ้งกันเลย แล้วช่วงนี้ม้าแห่นาคก็ได้ไม่ได้ออกไปท างานข้างนอกซึ่งจะเป็นข้อดีของ
โควิด-19 คือในช่วงเวลาที่มีปิดสนามม้าก็ไม่มีการเคลื่อนไหวไปสู่สนามม้าเลย ก็เป็นข้อดีที่ท า
ให้การระบาดของโรคคงอยู่เฉพาะจุดไม่กระจาย แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าม้าแห่นาคไม่ได้
ออกไปไหนก็จะอยู่แต่บ้านเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้รับเชื้อจากที่ไหน และเมื่อมีการจะฉีดวัคซีนก็
ต้องการมุ้งซึ่งในเบื้องต้นเกษตรกรไม่มีมุ้ง ก็ได้มีผู้บริจาคเงินมาแต่ไม่ประสงค์เอ่ยนาม เพ่ือซื้อ
มุ้งแจกให้เกษตรกร ต่อมากรมปศุสัตว์ก็ได้จัดงบประมาณมาให้เพ่ือติดมุ้งให้เกษตรกร แล้วก็มี
การพ่นยาฆ่าเชื้อฆ่าแมลงตามพ้ืนที่ตามมุ้ง และอีเรื่องคือเรื่องของวัคซีนเนื่องจากว่าวัคซีนมี
ปัญหาในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างในการน าเข้าก็มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาควัคซีน 4,000 โดส 
ส าหรับฉีดวัคซีนซึ่งในส่วนของจังหวัดราชบุรี มีข้อแม้ในเรื่องของการฉีดวัคซีนก็คือตอนนี้ไม่
มั่นใจว่าม้าตัวไหนได้รับเชื้อบ้าง ก็จะต้องมีการตรวจเลือดม้าทุกตัวที่จะฉีดวัคซีน จังหวัด
ราชบุรีมีการเจาะเลือดม้าในรัศมี 20 กิโลเมตร ไป 400 ตัว ในม้าจ านวนนี้ถ้าผลเป็นลบถึงจะ
เบิกฉีดวัคซีนมาฉีด เพราะว่าถ้าเป็นม้าที่ให้ผลบวกพอติดแล้วจะตายทันที ตอนแรกไม่มีใคร
อยากจะฉีดวัคซีนเพราะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยว่าจะมีผลกระทบอะไร
ยังไงบ้าง และหลังจากที่ด าเนินการฉีดวัคซีนไปแล้ว 2 วัน ก็ยังไม่มีม้าตาย คนก็เริ่มเข้ามา
อยากฉีดวัคซีนเพ่ิมขึ้น ตอนนี้ฉีดไปได้ 316 ตัว และหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วม้าไม่มี
ผลกระทบเวลา 1 เดือน ม้าก็จะสร้างภูมิ และหลังจากนั้นม้าจะมีภูมิคุ้มกันไปเกือบตลอดชีวิต 
แต่ว่าในเวลานี้โรคระบาดได้แพร่กระจายไปในหลายจังหวัดและความต้องการจะมากขึ้น ใน
เบื้องต้นของจังหวัดราชบุรีก็จะฉีดวัคซีนในรัศมี 50 กิโลเมตร ประมาณ 890 ตัว จากม้าที่ม ี
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 ทั้งในจังหวัดราชบุรีประมาณ 900 กว่าตัว ตอนนี้ต้องยุบลงมาเหลือประมาณในพ้ืนที่รัศมี 20 
กิโลเมตร ประมาณ 400 ตัว เพราะต้องผลักวัคซีนไปให้พ้ืนที่ที่มีการระบาดหนัก เพราะการ
ระบาดในจังหวัดราชบุรียังคงตัวอยู่ 

ประธาน   โรคนี้มันรุนแรงมาก อัตราการ 97% อ าเภอด าเนิ นสะดวกและละแวกนั้นมีม้า     
จ านวนมาก แล้วตอนนี้มีค าสั่งห้ามเคลื่อนย้ายม้าหรือไม่ 

รกท.ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี มีค่ะ ห้ามเคลื่อนย้ายม้าเป็นเวลา 90 วัน  
ประธาน  แล้วตอนนี้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอย่างไร 
รกท.ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ตอนนี้ได้มีการฉีดวัคซีนไปในสุนัขท่ีไม่มีเจ้าของ ส่วนสุนัขที่มีเจ้าของก็สามารถไปรับ

บริการตามคลินิกก็ได้ วัคซีนของกรมปศุสัตว์จะลงไปตามวัด ตามโรงเรียน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถขอก าลังเจ้าหน้าที่ไปช่วยในการผ่าตัดท าหมันได้ และตอนนี้มีการระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอบางแพซึ่งก็ได้ร่วมมือกับส านักงาน
สาธารณสุขด าเนินการเข้าไปควบคุมโรคแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 
 4.6 เทศกาลวันวิสาขบูชา 
ประธาน  สรุปเป็นวันหยุดราชการหรือไม่ 
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาฯ วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการตามเดิม และมีกิจกรรมโดยให้คณะสงฆ์พิจารณาตาม

ความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธสาสนาในวันวิสาขบูชา โดยมติ     
มหาเถรสมาคมครั้งแรกออกมาให้จัด 2 วัน 5-6 พฤษภาคม 2563 แต่มีมติพิเศษมาอีกใน
วันที่ 9 เมษายน 2563 ให้วัดทุกวัดงดจัดกิจกรรมทุกประเภท แต่ว่าในมติครั้งหลังนี้ระบุไว้ว่า
วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศงดจัดกิจกรรมที่ประชาชนมารวมกลุ่มกัน
ทุกประเภท ยกเว้น การปฏิบัติกิจของสงฆ์ พอยกเว้นการปฏิบัติกิจของสงฆ์ เจ้าคณะจังหวัด
ราชบุรีจึงจะจัดประชุมในวันพรุ่งนี้ เวลา 14.00 น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร เพ่ือก าหนดวิธีการ
ปฏิบัติเนื่องในวันวิสาขบูชา แต่ว่าจากการประสานเบื้องต้นกับเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ท่านก็
บอกว่าวันวิสาขบูชาทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นวันที่ส าคัญที่สุดของชาวพุทธ เพราะเป็นวัน
ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้น ท่านก็จะขอ
อนุญาตประชุมกันในวันพรุ่งนี้ แต่ในเบื้องต้นท่านก็จะตระหนักถึงเรื่องการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ในเบื้องต้นก็อยากให้มีการท าบุญตักบาตรตอนเช้าโดยจะน าบาตรวางไว้ที่ศาลาตัก
บาตรเสร็จพระสงฆ์ให้พรจบพิธีภาคเช้า  ส าหรับภาคค่ าญาติโยมที่ไปก็นั่งตามจุดที่มีระยะห่าง 
1-2 เมตร สวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน จะมีธรรมเทศนา มีการเวียนเทียน 

ประธาน  ในส่วนของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีของท่านสั่งการมาว่าอย่างไร 
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี  กรมการศาสนาให้วัดสามารถด าเนินกิจกรรมได้แต่ว่าให้ปฏิบัติตามค าแนะน าการ

ป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด   
ซึ่งในส่วนนี้ก็ ได้มีการประสานกับทางหลวงพ่อ ก็อย่างที่ผู้อ านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีได้แจ้งว่าจะประชุมกันพรุ่งนี้ อีกส่วนก็คือในเรื่องของการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชน 
ได้ร่วมปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ และก็ร่วมกิจกรรม ณ วัดใกล้บ้าน แล้วก็ใน
เรื่องของการท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา และ
เชิญชวนให้ประดับธงชาติ ธงธรรมจักร และจัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องของวันวิสาข -
บูชา ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ แต่ในเรื่องของการจัดกิจกรรม
สามารถจัดได้แต่ว่าก็ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด 

/ประธาน... 
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ประธาน  ตอนนี้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ขยายเวลาออกไปอีก 1 เดือน และค าสั่งจังหวัดราชบุรีก็ยังไม่ได้
เปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นก็จะยังไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ถ้าจัดก็อาจจะเป็นการสุ่มเสี่ยง
และขัดกับมติมหาเถรสมาคมที่ยกเว้นเฉพาะกิจของสงฆ์ไม่เกี่ยวกับญาติโยม ซึ่งต้องรอดู
แนวทางปฏิบัติของประชุมบ่ายวันนี้อีกท ี

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 - 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 

  ลงชื่อ  ปณิธี รงค์วราโรจน์  ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 
             พนักงานวิเคราะหน์โยบายและแผน 

(นางสาวปณิธี รงค์วราโรจน์) 


